



ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแห่่ง  
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแห่่ง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแห่่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแห่่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

อนึ่ง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ยังไม่คลี่คลาย แต่เพื่อให้การดำเนินกิจการตามภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลหนองแห่่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแห่่งเพื่อปรึกษาข้อราชการที่สำคัญต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนเข้าประชุม เทศบาลตำบลหนองแห่่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุมอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และยังไม่พ้นกำหนดเวลา ๑๔ วัน เข้าร่วมการประชุม

สภาเทศบาลตำบลหนองแห่่ง จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบัติตามในระหว่างประชุม ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ๒.ให้นั่งตามที่เทศบาลตำบลหนองแห่่งจัดให้ โดยจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างประมาณ ๑ เมตร
๓. กรณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล
๔. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
๕. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุม

การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจำเริญ ศรีวิชัย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแห้ง